



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2023. Tại Ủy ban nhân dân xã Hương Phú.

Chúng tôi gồm:

- Ông Trần Văn Tuấn. Chức vụ: Công chức phụ trách nông nghiệp;
- Ông Nguyễn Ánh. Chức vụ: Công chức ĐC-NN-MT.

Tiến hành làm việc đối với Bà: Bùi Thị Thắm.

Sinh ngày:

Hiện ở tại: Thôn Ka Tư, Hương Phú, Nam Đông, TT Huế.

Nội dung làm việc:

Liên quan nội dung phản ánh hiện trường hộ gia đình của bà Bùi Thị Thắm (vợ ông Phạm Xuân Bé) nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường.

Ý kiến của hộ gia đình:

Theo ý kiến của hộ gia đình bà Bùi Thị Thắm. Hộ gia đình bà chăn nuôi tại vị trí nói trên đã lâu (khoảng 7 năm). Đợt thả nuôi này gia đình tôi thả nuôi 50 con lợn, chia ra 5 chuồng, nuôi cùng một khu vực. Hiện tại đã bán 20 con, còn lại 30 con khoảng một tháng nữa thì xuất chuồng. Tại vị trí nuôi gia đình tôi có xây dựng hầm Bioga để xử lý.

Kết quả kiểm tra hiện trường:

Tại vị trí nuôi của gia đình bà Thắm hiện tại bà thả nuôi lợn số lượng 30 con, tại vị trí thôn Ka Tư, xã Hương Phú (nuôi xem ghép trong hộ gia đình). Ngoài nuôi lợn hộ gia đình bà Thắm còn có nuôi thêm gà.

Hộ gia đình bà có xây dựng hầm Bioga để xử lý, tuy nhiên do số lượng nuôi tương đối lớn nên hệ thống xử lý quá tải nên nước xả thải từ chăn nuôi có tràn ra môi trường.

Kết luận của buổi làm việc:

Thực hiện theo Nghị quyết 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì hộ chăn nuôi của gia đình bà Thắm là không đảm bảo. Cần thực hiện di dời hoặc xóa bỏ theo quy định (hộ gia đình bà đã đưa vào diện di dời hoặc xóa bỏ theo Nghị quyết 24, thực hiện vào năm 2024).



Tại vị trí nuôi của gia đình bà hiện tại là không đảm bảo theo quy định nên yêu cầu bà sau khi bán xong lứa lợn này thì yêu cầu bà Thắm không tiếp tục nuôi tại vị trí nói trên. (thời gian bán lợn lứa này là một tháng, đến ngày 06/10/2023 là xuất chuồng dứt điểm).

Trong thời gian chờ để bán lứa lợn này yêu cầu bà Thắm phải xử lý môi trường đảm bảo không để nước xả thải từ chãn nuôi tràn ra môi trường gây mùi hôi và ảnh hưởng cuộc sống những người dân xung quanh.

Ủy ban nhân dân xã và ban điều thôn Ka Tư sẽ tiến hành giám sát và theo dõi việc chấp hành và xử lý của gia đình bà Thắm. Nếu hộ gia đình bà xử lý không đảm bảo Ủy ban nhân dân xã sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2023. Biên bản đã được thông qua và cùng thống nhất ký tên./.

Hộ gia đình chãn nuôi



Bùi Thị Thắm

Người lập biên bản



Trần Văn Tuấn

Người tham gia


Nguyễn Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢM CAM KẾT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hương Phú.

Tôi tên là: Bùi Thị Thắm

Sinh ngày:

Hiện ở tại: Thôn Ka Tư, xã Hương Phú, Nam Đông, TT Huế.

Tôi xin cam kết một việc như sau:

Vừa qua gia đình tôi có chăn nuôi một số lượng lớn lợn tại gia đình tôi, quá trình chăn nuôi gia đình tôi có xả thải nước thải chăn nuôi ra môi trường.

Ngày 06/9/2023 Ủy ban nhân dân xã Hương Phú mời tôi làm việc và tôi nhận thấy việc chăn nuôi và xả nước thải chăn nuôi ra môi trường không đảm bảo là trái pháp luật.

Tôi xin cam kết là không tiến hành nuôi lợn tại vị trí trên nữa, nếu tái phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hương Phú, ngày 06 tháng 9 năm 2023

Người cam kết

Bùi Thị Thắm